

# คู่มือออนไลน์

(10 มีนาคม 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงมาก ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ และเปลี่ยนงาน

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า CARTOON เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 เวลา 15.30 น. ลำปาง เพศหญิง อาศัยอยู่ในเบลเยียม

คำถามที่หนึ่ง ดิฉันเรียนจบปริญญาเอก(PhD) ทางด้านเคมี และ ปริญญาโททางด้าน REGULATORY AFFAIRS จากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ตอนนี้ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียมกับสามี เมื่อประมาณ 1 ปีก่อน ขณะนี้กำลังหางานอยู่ในประเทศเบลเยียม ตลอดเวลาที่ผ่านไป งานค่อนข้างจะหายาก จึงอยากจะถามว่า จะมีเกณฑ์ได้งานมั๊ยคะ

ก่อนจะตอบคำถามของคุณ ผมจะพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณเสียก่อนครับ

ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความผกผันเปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยเรื่องราว แต่จะว่าร้ายมากก็ไม่ใช่ จะว่าดี มากก็ไม่เชิง

โดยพื้นฐาน ดวงชะตาของคุณถือว่ามีจุดดีอยู่หลายจุด มีดาวที่เข้มแข็งหลายดวง ไม่ว่าจะเป็น พุธ(๕) อังคาร(๓) อาทิตย์(๑) จันทร์(๒) แต่ก็มีจุดดัดทอนความดีของดาวเหล่านี้อยู่บ้าง ทำให้ชีวิตของคุณจะต้องต่อสู้มาก กว่าที่จะประสบความสำเร็จ เรียกว่า ทุกอย่างแทบจะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลย และ แม้จะได้มาแล้ว ก็ยังลำบากที่จะประทับประครองเอาไว้อีกด้วย

ทุกอย่างล้วนต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่าง

ส่วนหนึ่ง อาจเป็นเพราะสิ่งที่เกิดจากจินตนาการ ความนึกคิดของคุณที่คิดไปไกลกว่าความเป็นจริง โดยที่ความเลวร้าย หรือ ความยากลำบากที่เกิดกับคุณ อาจจะไม่ไ้ได้มากมายเท่ากับที่คุณคิด แต่คุณมีแนวโน้มที่จะคิดทุกข้ไปก่อน

ทั้งนี้เพราะคุณเป็นคนแคร์ริค มีความคิดสั้นโดย มีโลกส่วนตัวสูง

เรื่องงานที่คุณทุกข้ใจว่าหายากนั้น คิดว่าก่อนหน้าวันเกิดของคุณคือวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ น่าจะมีข่าวดี แต่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน คือ ต้องทำงานที่ไม่ใช่สายตรงที่คุณร่ำเรียนมา หรือ อาจจะต่ำกว่าวิชาที่คุณร่ำเรียนมา ก็ต้องทำใจรับไว้ก่อนครับ

สิ่งที่ต้องเตือนก็คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2561 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2563 ให้ระมัดระวังการใช้  
จ่ายเงินทอง เรื่องระหองระแหงกับคู่ครอง ที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกกันได้

เพราะฉะนั้น การพูดการจาต่อกัน จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของดวง  
ชะตาของคุณด้วย

คำถามที่สอง อยากรู้บ้าน จะมีโอกาสหรือไม่

น่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนถึงประมาณปลายปีพ.ศ. 2563  
นะครับ แต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้น คุณควรเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดี เพื่อที่จะสร้างเครดิตในการกู้  
เงินธนาคาร ขณะเดียวกัน ก็มองๆ เล็งๆ บ้านที่ต้องการเอาไว้ไปก่อน

อย่ารอให้ถึงเวลาที่ว่าก่อนถึงค่อยลงมือ อาจจะไม่เข้าเงินไป

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ CARTOON ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก  
แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด**  
**เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน  
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมา  
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ มีคิวเหลืออีกแค่ 1 คิว หากท่านผู้อ่านถามมาในตอนี้ ก็น่าจะตอบได้เร็ว ไม่ต้องรอนาน  
ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ วิสกี ซึ่งเป็นคิวสุดท้ายครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ  
ครับ)

